

ภูธรนิวส์

กระบอกเสียงของปวงชนโดยคนทำสื่อฯ



ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20 ต.ค.-19 พ.ย. พ.ศ.2549 ราคา 9 บาท

มพล.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสของคนเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.) เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งเพื่อขยายโอกาสทางการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของจังหวัดเชียงราย โดยความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า สร้างคน"

มพล. ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมพล. ผู้บุกเบิกและมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเปิดสอนสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบันและ ยังไม่มีสถาบันใดเปิดสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น และเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ มพล.คือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของบัณฑิต

ทั้งนี้ในแต่ละปี มพล. ได้เปิดกว้างรับผู้สมัครจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มิถุนาลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยนายประดิษฐ์ หม่อมศรี หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา มพล. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2549 มีนักศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 5,524 คน ในจำนวนนี้เป็น นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 477 คน คิดเป็น 8.63% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ใน มพล. ตามโครงการรับนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งประกาศผลไปแล้วนั้น มีนักเรียนภาคเหนือ สมัครจำนวน 1,528 คน และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมพล.จำนวน 743 คน โดยนักเรียนในจังหวัดเชียงรายยื่นใบสมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษามากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง คือ 139 คน รองลงมา คือ จังหวัดลำปาง 115 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 109 คน

"ตั้งจะเห็นได้ว่านักเรียนในจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับมพล.เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจึงทำให้มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยหันไปสมัครเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภาคเหนือแทน ซึ่งตรงจุดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดค่ายภาษาอังกฤษและจัดให้มีการเรียนปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกคน โดยนักศึกษาที่เข้าค่ายและเรียนปรับความรู้ภาษาอังกฤษแล้วโดยเฉลี่ยมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ดีขึ้น จึงอยากจะบอกนักเรียนที่กำลังวิตกกังวลด้านการเรียนของมพล.ที่เป็นภาษาอังกฤษว่าไม่น่ากลัวและไม่ยากอย่างที่คิด เพราะในปัจจุบัน ผู้ที่รู้ภาษาและไอทีจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบด้านการทำงาน และที่มพล.เราสอนให้บัณฑิตของเราทั้งสองด้านนี้" นายประดิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย.